

HỆ THỐNG Y TẾ THE QUEEN

Chính Sách Chăm Sóc Từ Thiện Tóm Tắt Bằng Ngôn Ngữ Đơn Giản

Phụ Lục D

TỔNG QUAN: Các Bệnh Viện thuộc Hệ Thống Y Tế The Queen (Trung Tâm Y Tế The Queen tại Punchbowl và Tây Oahu, Bệnh Viện Đa Khoa Molokai và Bệnh Viện Cộng Đồng Bắc Hawaii) cam kết cung cấp các dịch vụ y tế cho bệnh nhân và chủ động cân nhắc khả năng tài chính của từng bệnh nhân để chi trả chi phí dịch vụ bệnh viện.

Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính (Chăm Sóc Từ Thiện)

Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính, còn được gọi là Chăm Sóc Từ Thiện, cung cấp các dịch vụ cấp cứu và y tế cần thiết khác với mức chi phí thấp hoặc miễn phí cho bệnh nhân. Áp dụng mức chiết khấu cho bệnh nhân đủ điều kiện, người không có hoặc không đủ nguồn lực tài chính để chi trả cho hoạt động chăm sóc y tế của họ. Nhân viên của chúng tôi sẽ hỗ trợ những cá nhân, miễn phí, nộp đơn tham gia các chương trình bảo hiểm sức khỏe của chính phủ đủ điều kiện như Medicare và Medicaid/ Quest. Ngay khi được duyệt đơn xin hỗ trợ Tài Chính, cá nhân sẽ nhận được khoản chiết khấu 100% hoặc 65%.

Có thể sàng lọc điều kiện tham gia Medicaid của người nộp đơn và yêu cầu kết hợp với nộp đơn xin Medicaid-Quest.

Yêu Cầu Về Điều Kiện Tham Gia

Hỗ trợ tài chính thường được xác định bằng một thang đo tổng thu nhập hộ gia đình dựa trên Hướng Dẫn Mức Nghèo Của Liên Bang đối với công dân Mỹ và cư dân Mỹ hoặc dựa trên mức lương tối thiểu của quốc gia hàng năm đối với những người không phải công dân Mỹ hoặc không phải cư dân Mỹ.

Lấy Thông Tin và Hỗ Trợ Liên Quan Đến Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính Như Thế Nào và Ở Đâu

Vui lòng đến văn phòng Tiếp Nhận Bệnh Nhân hoặc Dịch Vụ Kinh Doanh tại bất kỳ bệnh viện nào của chúng tôi nơi một người đại diện sẽ cung cấp cho quý vị đơn xin theo yêu cầu.

Quý vị cũng có thể liên hệ Người Đại Diện Phụ Trách Tài Khoản Bệnh Nhân theo số (808) 691-5300, Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:00 sáng đến 4:30 chiều tại mỗi bệnh viện (địa chỉ được ghi ở cuối của tờ thông tin này). Có sẵn đơn xin tại từng bệnh viện.

Quý vị có thể lấy bản sao Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính, đơn xin hỗ trợ tài chính và tóm tắt bằng ngôn ngữ đơn giản này tại từng trang web của bệnh viện:

www.queens.org/financialassistance

www.molokaigeneralhospital.org/financialassistance

www.nhch.com/financialassistance

Số Lượng Bản Dịch

Đơn Xin Hỗ Trợ Tài Chính và Tóm Tắt Bằng Ngôn Ngữ Đơn Giản có sẵn bằng Tiếng Nhật, Tiếng Samoa, Tiếng Việt, Tiếng Hàn, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Tonga, Tiếng Chuukese và Tiếng Tagalog.

Vui lòng gửi lại đơn xin đầy đủ cho Dịch Vụ Kinh Doanh tại:

Trung Tâm Y Tế The Queen tại Punchbowl, 1301 Punchbowl Street, Honolulu, Hawaii 96813

Trung Tâm Y Tế The Queen Tây Oahu, 91-2141 Fort Weaver Road, Ewa Beach, Hawaii 96706

Bệnh Viện Đa Khoa Molokai, 280 Home Olu Place, Kaunakakai, Hawaii 96748

Bệnh Viện Cộng Đồng Bắc Hawaii, 67-1125 Mamalahoa Highway, Waimea, Hawaii 96743